

สุขจากภายในส่งต่อถึงผู้อื่น

บุญส่ง วัฒนแสงโรยศรี



ผมเริ่มงานที่นี่ได้สี่เดือน ความสุขของผมเป็นเรื่องธรรมชาติ แค่มีรอยยิ้มก็มีความสุข ตัวผมเองก็เป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้ว อาจจะเป็นเพราะพื้นฐานเรื่องครอบครัวที่อบอุ่น สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสถานที่ทำงานที่เราตั้งใจมาทำงาน ซึ่งส่วนตัวมองว่านี่เป็นสถานที่ที่มีความสุขอยู่แล้ว เมื่อผมมีความสุขผมจึงอยากแบ่งปัน

ตามไปด้วย และพยายามทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้อง

ความสุขของผมเกิดจากการมีครอบครัวที่ดี มีภรรยาที่ดี มีลูกเป็นเด็กดีน่ารัก มันก็ทำให้เรามีจิตใจที่ดีตามไปแล้ว เวลามาทำงานจึงมีความสุข และก็จะพยายามถ่ายทอดให้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานได้เห็นว่า หากต้องการทำงานอย่างมีความสุขจะต้องเริ่มมาจากครอบครัวก่อน

นอกจากนี้ ผมก็เห็นว่าบริษัทของเราให้สวัสดิการแก่พนักงานต่างไปจากที่อื่น อย่างเช่น บริษัทรู้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตร เมื่อตัวเองต้องทำงานก็อาจจะต้องจ้างคนข้างบ้านหรือญาติพี่น้องเลี้ยงลูกให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ บริษัทจึงให้พาลูกมาที่ทำงานได้ โดยมีศูนย์เด็กเล็กไว้รองรับ ผมมองว่าบริษัทตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ตรงจุดมาก เพราะ

พนักงานบางคนต้องส่งลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่มีโอกาสได้พบลูกเลย ในหนึ่งปีอาจจะได้พบลูกประมาณสองหรือสามครั้งเท่านั้น แต่บริษัทแก้ปัญหาดังนี้ให้โดยมีศูนย์เด็กเล็ก มีพี่เลี้ยงคอยเด็กคอยดูแล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดรถรับส่งระหว่างบริษัทกับโรงเรียนด้วย จึงจะเห็นภาพว่าทุกเช้าพนักงานจะพาลูกมาที่ทำงาน บริษัทก็มีรถไปส่งเด็ก ๆ ที่โรงเรียน แล้วตอนเย็นก็ไปรับกลับมา และพาเด็ก ๆ มาพักไว้ที่ศูนย์เด็กเล็ก มีพี่เลี้ยงคอยดูแล เมื่อพนักงานเลิกงาน ก็สามารถพาลูกกลับไปพร้อมกันได้ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลย ทำให้พนักงานมีความสุขในชีวิตครอบครัวมากขึ้นและนี่คือความสุขของผมด้วยความสุขอีกอย่าง คือ เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องทุกคนเป็นคนคนดี เมื่อผมมอบหมายงานไปทุกคนก็จะทำและนำงานมาส่งด้วยความเต็มใจ จะไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือไม่อยากทำงาน แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการทำงานของพวกเขา

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมวันพ่อและวันแม่ให้กับพนักงาน ตัวผมเองคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุสองขวบ ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณคุณแม่ แต่เมื่อเห็นพนักงานคนอื่นมีโอกาสนั้นผมก็ยินดีกับเขาด้วยตั้งนั้นผมจึงถือโอกาสตอบแทนบุญคุณคุณแม่ของภรรยา เพราะมีความรู้สึกว่าคุณแม่เราเหมือนกัน กิจกรรมนั้นวันนี้ ได้แก้ทำบุญตักบาตร แล้วหลังจากนั้นก็มีการจัดประกวดบอร์ดวันแม่ พนักงานทุกคนก็จะเอารูปแม่ของตัวเองมาโชว์กันผมจึงนำรูปคุณแม่ของภรรยาที่มาติดกับรูปคู่ของเรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเขียนจดหมายถึงคุณแม่ ผมเองก็เขียนด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้อยู่จนผมโตและประสบความสำเร็จ แต่ผมยังระลึกถึงคุณแม่อยู่ตลอดว่า ถ้าไม่มีท่านผมก็คงไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอย่างทุกวันนี้ ไม่มีโอกาสได้ทำงานดี ๆ จนเป็นถึงระดับผู้บริหาร ผู้ตระหนักว่าค่าน้ำนมแม่ที่เลี้ยงเรามาตอนที่เราแบเบาะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จนไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าว่าเราควรตอบแทนท่านมากแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับน้ำนมของท่าน เพราะฉะนั้นหากมีโอกาสผมก็จะตอบแทนคุณของคุณแม่ ผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ๆ ในเรื่องความกตัญญู และคิดว่าจะพาลูก ๆ มาร่วมกิจกรรมของบริษัทในโอกาสต่อไปด้วย

อีกกิจกรรมที่บริษัทจัดให้แก่พวกเรา คือ การไปดูงานที่ศูนย์ฝึกฯ ของขยาย ซึ่งเป็นศูนย์ให้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตตามแบบธรรมชาติ ผมเองผ่านการทำงานมาหลายบริษัท ยังไม่เคยพบว่าบริษัทไหนทำได้ถึงขนาดนี้ ผมคิดว่าถ้าพาลูกๆ มาดู ให้เขาได้สัมผัสด้วยตัวตัวเอง เขาคงจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในชีวิต และเขาคงจะเอาตัวรอดและอยู่ในสังคมปัจจุบันได้

เมื่อผมมีความสุขแล้ว ผมก็จะถ่ายทอดสู่คนอื่น ๆ ด้วยรอยยิ้ม เพราะเป็นที่ย่างที่จะทำให้ผู้ที่พบเจอเราได้รับความรู้สึกดีๆ และเมื่อทุกคนจะยิ้มตอบ ก็ไม่ยากที่เราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แม้วันนี้ผมจะเป็นผู้บริหาร แต่ผมคิดว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ ต้องทำต้องรักษาให้เกิดขึ้นทุกวัน